

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

THƯ NGỎ

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Chủ hộ kinh doanh

Năm 2023 là năm thứ hai Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang triển khai Khảo sát thu thập thông tin đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Với phương châm hành động “**Lắng nghe - Thấu hiểu - Đồng lòng - Đột phá**”, DDCI hướng tới các mục tiêu: (1) Tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành của sở, ban, ngành và địa phương thông qua xếp hạng thường niên; (2) Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh; (3) Tạo kênh thông tin tin cậy, công khai, minh bạch và phổ biến rộng rãi để các nhà đầu tư, Doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia ý kiến xây dựng chính quyền địa phương; (4) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả công tác của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Với những mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục tổ chức triển khai khảo sát DDCI nhằm nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Chủ hộ kinh doanh thông qua các hình thức: Khảo sát trực tuyến và Khảo sát trực tiếp. Phương thức khảo sát trực tuyến được khuyến khích nhằm tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh khi tham gia đánh giá, giảm bớt chi phí thời gian khi thực hiện và giảm các sai sót khi điền phiếu. Các thông tin chi tiết về DDCI, tài liệu hướng dẫn cũng như phiếu khảo sát được cung cấp tại trang web <https://hagiang.ddci.org.vn>.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cam kết bảo mật mọi thông tin của Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật với bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Chủ hộ kinh doanh đã dành thời gian tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến. Kính chúc Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh thành đạt và thịnh vượng./.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn